



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการศึกษา (สำนักงานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต่อ ๓๔๕๐ โทรสาร ๐๒ ๔๓๗ ๔๒๙๙)

ที่ กท ๐๘๐๒/คค๕๐

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งการอนุมัติโควตาและวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่สำนักงานเขตได้เสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สำนักงานศึกษานำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จัดสรรโควตาการเลื่อนเงินเดือนฯ นั้น

คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ พิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และมติ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ สังกัดสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานการศึกษา และสำนักงานเขต ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให้เลื่อนเงินเดือนไม่เกินวงเงินร้อยละ ๖ และโควตารวมทั้งปี ๒ ชั้น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ ที่สำนักงานศึกษาเสนอ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ และรายงานพร้อมส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงานศึกษา เพื่อรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และก่อนการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนขอให้ตรวจสอบการใช้โควตาและตัวบุคคลตามที่ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าสำนักงานเขตใช้โควตาเกินจำนวนที่อนุมัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ สำนักงานเขตจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุม และมีคำสั่งแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกำชับการดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และกำหนดการดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา